

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๓๓/๒๗๒๘



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  
๘๕ หมู่ ๕ ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลไทรมา  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนพระราชรัฐ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล และลาดชะโดสามัคคี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลที่ต้องใช้กรอกในระบบ smss จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดใช้โปรแกรม smss ในการรายงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนพระราชรัฐ โดยกำหนดปฏิทินในการใช้โปรแกรมดังกล่าว ในการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ ดังนี้

ระยะที่หนึ่ง ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ รายการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ระยะที่สอง ข้อมูลรายชื่อนักเรียน รายชื่อครู ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ข้อมูลการเงินและบัญชี ข้อมูลสุขภาพนักเรียน กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จทันตามปฏิทินงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี หรืองานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน ๆ ละ ๑-๒ คน เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม smss ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ โดยขอให้จัดเตรียมข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และปลั๊กไฟมาในวันอบรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง) ให้เบิกจ่ายจากโรงเรียนต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานะ พุ่มบัว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

กลุ่มนโยบายและแผน (นายพิพิธ เรืองสมบัติ)

โทร. ๐ ๒๑๔๙ ๓๙๒๓-๖ ต่อ ๔๐๒, ๐๘ ๖๕๕๘ ๘๖๑๓

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๓๙๒๓-๖ ต่อ ๔๐๓



3. รายชื่อครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน พร้อมเบอร์มือถือที่ใช้เชื่อมต่อโปรแกรม LINE (ถ้ามี) และให้สอบถามด้วยว่าครูและบุคลากรแต่ละคนในโรงเรียนรับผิดชอบงานอะไร เช่น บุคคล งบประมาณ วิชาการ บริหารทั่วไป โหลดไฟล์ชื่อครูทั้งโรงเรียนได้ที่โปรแกรม EMIS แต่จะไม่มีบอกว่าใครรับผิดชอบงานอะไร

4. ให้คุณครูที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลในระบบ EMIS เข้าอัปเดตข้อมูลทุกอย่างในระบบให้เป็นปัจจุบัน โดยต้องใส่รูปครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนด้วย ใส่เบอร์มือถือที่มี LINE ของคุณครูด้วย

5. ข้อมูลการตรวจสุขภาพนักเรียน แบบ ปพ.8 ที่กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจร่างกายเด็กนักเรียน เป็นรายคน

ตรวจสุขภาพนักเรียน									
น้ำหนัก	สวนสูง	เหงือก	ฟัน	ไอไอคั้น	ชีพจร ขณะพัก (ครั้ง/นาที)	ดันพื้น 30 วินาที (ครั้ง)	ลุกนั่ง 1 นาที (ครั้ง/นาที)	นั่งงอตัว ไปข้างหน้า (ซม.)	วิ่ง 1200 เมตร (นาที)
		ไม่มี	ไม่ผุ	ปกติ					

6. จัดเตรียมแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ของโรงเรียนมา 1 เล่ม

7. ข้อมูลการเงินและบัญชีของโรงเรียน เอาของปีงบประมาณ 2559 ก่อน

7.1 เงินงบประมาณแต่ละรายการของโรงเรียน ที่ต้องกรอกเข้าสู่ระบบ smss

เงินนอกงบประมาณ	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
เงินงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
เงินรายได้แผ่นดิน	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น

7.2 รายการจ่ายของโรงเรียน ถ้ามีรายการนอกเหนือจากนี้ สามารถกรอกรายการเพิ่มได้

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สรุปข้อ 1-4 ต้องเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 2559 ส่วน 5-7 ต้องเสร็จภายใน 17 ก.ค. 2559

จะเห็นว่าโปรแกรม smss จะครอบคลุมทุกงานภายในโรงเรียน ดังนั้น คุณครูที่มาอบรมจะต้องเข้าใจขั้นตอน และการตั้งค่าของโปรแกรม smss แล้วจึงไปกระจายงานภายในโรงเรียน เพราะคุณครูที่มาอบรมไม่รู้เรื่องทุกอย่าง ทั้งนี้ ต้องขออภัยทางคุณครูและโรงเรียนที่แจ้งเรื่องนี้กะทันหันครับ

โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลกำลังเร่งจัดทำเพื่อให้ประชาชนทั่วไป และบริษัทเอกชนใหญ่เจ้าของเงินได้เห็น ดังนั้น ทั้งรัฐและเอกชนจะเข้ามาตรวจระบบการเงินโรงเรียนได้ตลอดเวลาจากโปรแกรม smss เพื่อความโปร่งใส และโครงการนี้ไม่มีคำว่า “ไม่เสร็จ” หรือ “ล่าช้า” คุณครูทุกคนในโรงเรียนต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับโครงการนี้